

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐฯ

IMF-เวสต์แบงก์ประสานเสียง เตือนเศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะถดถอยปีหน้า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก (World Economic Outlook) ในวันพรุ่งนี้ โดยคาดว่าจะมีการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2566 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ, การแพร่ระบาดของโควิด-19, การที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อเศรษฐกิจในทุกทวีป ก่อนหน้านี้ ในการเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในเดือนก.ค. IMF ได้ปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 และ 2566 สู่ระดับ 3.2% และ 2.9% ตามลำดับ นางคริสตาลินา จอร์เจียวา ผู้อำนวยการ IMF และนายเดวิด มัลพาส ประธานธนาคารโลก กล่าวเตือนในวันนี้ว่า เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเผชิญภาวะถดถอยในปีหน้า ขณะที่เงินเฟ้อยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารโจมตียูเครนในเดือนก.พ. "มีความเสี่ยงและอันตรายอย่างแท้จริงที่เศรษฐกิจโลกจะเผชิญภาวะถดถอยในปีหน้า" แถลงการณ์ร่วมจากนางจอร์เจียวาและนายมัลพาสระบุ ก่อนการประชุมประจำปีแบบพบหน้ากันเป็นครั้งแรกระหว่าง IMF และธนาคารโลกนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 (อินโฟเควสท์)

นักวิเคราะห์คาดการณ์ CPI บังชี้เงินเฟ้อยังคงร้อนแรงในเดือนก.ย. กระทรวงแรงงานสหรัฐฯจะเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในวันพฤหัสบดีนี้ ผลการสำรวจพบว่า ดัชนี CPI ยังคงร้อนแรงในเดือนก.ย. โดยติดตัวขึ้นมากกว่า 8% แม้ชะลอตัวจากเดือนส.ค. ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 8.1% ในเดือนก.ย. เมื่อเทียบรายปี จากระดับ 8.3% ในเดือนส.ค. นอกจากนี้ คาดการณ์ว่า ดัชนี CPI พื้นฐาน ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 6.5% โดยสูงกวาระดับ 6.3% ในเดือนส.ค. (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดลบ 93.91 จุด วิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยจุดศก.ถดถอย ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (10 ต.ค.) ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดที่ระดับต่ำสุดนับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯออกมาตราควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 29,202.88 จุด ลดลง 93.91 จุด หรือ -0.32%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 3,612.39 จุด ลดลง 27.27 จุด หรือ -0.75% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 10,542.10 จุด ลดลง 110.30 จุด หรือ -1.04% หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปร่วงลงอย่างหนัก โดยดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia SE Semiconductor

Index) ร่วงลง 3.5% หลังจากคณะกรรมการบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีน เพื่อจำกัดขีดความสามารถของจีนในการเข้าถึงชิประดับไฮเอนด์ซึ่งจีนอาจใช้ในการผลิตยุทโธปกรณ์ทางทหารที่ล้ำสมัย มาตรการใหม่นี้พุ่งเป้าไปที่การส่งออกชิปคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่มีจุดประสงค์เพื่อการใช้งานในซูเปอร์คอมพิวเตอร์โดยรัฐบาลสหรัฐฯคิดว่า จีนกำลังใช้ระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ล้ำสมัยเพื่อปรับปรุงการคำนวณต่าง ๆ ในการออกแบบอาวุธ, การทดสอบอาวุธนิวเคลียร์, ระบบไฮเปอร์โซนิก และระบบชิปนาฬิกาอื่น ๆ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ ทั้งนี้ หุ้นอินเวสต์ ร่วงลง 3.36% หุ้นคवलคอมมี้ ดิ่งลง 5.22% หุ้นไมครอน เทคโนโลยี ร่วงลง 2.89% หุ้นแอดวานซ์ ไมโคร ดีไวเซส (เอเอ็มดี) ร่วงลง 1.08% หุ้นอินเทล ร่วงลง 2.02% หุ้นไมโครซอฟท์ หุ้นไมโครซอฟท์ ร่วงลง 2.13% หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงตามทิศทางราคาน้ำมัน WTI โดยหุ้นเอ็กซอน โมบิล ร่วงลง 2.17% หุ้นอัลลิเบอร์ตัน ดิ่งลง 2.83% หุ้นโคโนโคฟิลลิปส์ ลดลง 1.44% หุ้นเซฟรอน ปรับตัวลง 1.81% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์แข็งค่ารับคาดการณ์เฟดขึ้นดอกเบี้ยลดจับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันจันทร์ (10 ต.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เป็นครั้งที่ 4 ในการประชุมเดือนพ.ย. หลังจากสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาด ทั้งนี้ ดัชนีดอลลาร์ ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลเงินในตะกร้าเงิน เพิ่มขึ้น 0.31% และที่ระดับ 113.1450 ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 145.67 เยน จากระดับ 145.34 เยน และแข็งค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9994 ฟรังก์ จากระดับ 0.9949 ฟรังก์ นอกจากนี้ ดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.3758 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.3725 ดอลลาร์แคนาดา ยูโรอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ระดับ 0.9706 ดอลลาร์ จากระดับ 0.9737 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์อ่อนค่าลงและที่ระดับ 1.1058 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1076 ดอลลาร์ ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงสู่ระดับ 0.6298 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับ 0.6369 ดอลลาร์สหรัฐฯ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดลบ \$1.51 กังวลศก.ถดถอยกระทบดีมานด์น้ำมัน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ (10 ต.ค.) โดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณถดถอย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมัน ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย. ลดลง 1.51 ดอลลาร์ หรือ 1.6% ปิดที่ 91.13 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนสัญญา

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

น้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 1.73 ดอลลาร์หรือ 1.8% ปิดที่ 96.19 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดร่วง \$34.1 เหตุดอลลาร์แข็ง-วิตกเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ในวันจันทร์ (10 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่าตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สูงกว่าคาดของสหรัฐจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดทองคำ ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 34.1 ดอลลาร์ หรือ 1.99% ปิดที่ 1,675.2 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาโลหะเงินส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 64 เซนต์ หรือ 3.16% ปิดที่ 19.615 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพลาตินัมส่งมอบเดือนม.ค. ลดลง 22.1 ดอลลาร์ หรือ 2.41% ปิดที่ 895.8 ดอลลาร์/ออนซ์ สัญญาพัลลาเดียมส่งมอบเดือนธ.ค. ร่วงลง 23.40 ดอลลาร์ หรือ 1.1% ปิดที่ 2,167.90 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

"ปูติน" ออกโรงยืนยันเป็นผู้สังหารยิงซีปนาวุธถล่มยูเครน ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย กล่าวยืนยันว่า เขาเป็นผู้สังหารให้รัสเซียยิงซีปนาวุธพิสัยไกลโจมตียูเครน โดยเป็นเป้าหมายทางทหาร พลังงาน และการสื่อสาร "หากยูเครนยังคงใช้ความพยายามทำการก่อการร้ายบนดินแดนของเรา รัสเซียก็จะทำการตอบโต้อย่างรุนแรง และในสัดส่วนเดียวกับระดับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นต่อสหพันธรัฐรัสเซีย ไม่ควรมีผู้ใดกั๊กขาในเรื่องนี้" ปอน.ปูตินกล่าวในการประชุมสภาความมั่นคงรัสเซียในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ปอน.ปูตินไม่ได้กล่าวถึงการที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนหลายจุดทั่วยูเครน จนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก (อินโฟเควสท์)

นาโตประณามรัสเซีย หลังถล่มเป้าหมายพลเรือนในยูเครน องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ (นาโต) ออกแถลงการณ์ประณามรัสเซีย หลังทำการยิงซีปนาวุธถล่มเป้าหมายพลเรือนหลายจุดทั่วประเทศยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก "ผมได้หารือกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนแล้ว และเราได้ประณามการที่รัสเซียโจมตีเป้าหมายพลเรือนอย่างโหดร้ายและไม่เลือกหน้า ขณะที่นาโตจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนในการตอบโต้การรุกรานของรัสเซียต่อไปไม่ว่าจะนานเพียงใด" นายเยนส์ สโตลเทนเบิร์ก เลขาธิการนาโต ระบุในทวีตเตอร์ (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติยูเครนเผยระบบธนาคารยังคงดำเนินการตามปกติ วันนี้ ธนาคารกลางยูเครนแถลงในวันนี้ว่า ระบบธนาคารของยูเครนยังคงดำเนินการตามปกติในวันนี้ แม้รัสเซียทำการยิงซีปนาวุธถล่มหลายจุดทั่วประเทศ "ธนาคารกลางได้ทำการติดต่อกับธนาคารต่างๆ

อย่างต่อเนื่อง และได้ใช้มาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อให้ระบบธนาคารดำเนินการได้ตามปกติ" แถลงการณ์ระบุ นอกจากนี้ ธนาคารกลางเปิดเผยว่า การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังคงใช้การได้ตามปกติ (อินโฟเควสท์)

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนยูโรโซนต่ำสุดรอบกว่า 2 ปีในเดือนต.ค. สถาบันวิจัย Sentix ของเยอรมนีเปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในยูโรโซนปรับตัวลงเป็นเดือนที่ 3 ในเดือนต.ค.และระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2563 และบ่งชี้คาดการณ์การเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนร่วงลงสู่ระดับ -38.3 จากระดับ -31.8 ในเดือนก.ย. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ -34.7 ดัชนีความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อและวิกฤตพลังงาน ขณะที่รัสเซียลดการส่งก๊าซธรรมชาติสู่ยุโรป ดัชนีภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2563 ขณะที่ดัชนีคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนธ.ค.2551 (อินโฟเควสท์)

ECB ประกาศคุมกุดเงินเพื่อยูโรโซนลงสู่ระดับ 2% ในอีก 2-3 ปีต่อจากนี้ นายฟรังซัวส์ วิลเลอรอย เดอ กาลฮาว สมาชิกของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และผู้ว่าการธนาคารกลางฝรั่งเศส กล่าวกับสถานีวิทยุฟรานซ์ คัลเจอร์ เรดิโอ (France Culture radio) วันนี้ (10 ต.ค.) ว่า ECB จะมุ่งกดอัตราเงินเฟ้อลงให้เหลือ 2% ในอีก 2-3 ปีต่อจากนี้ นายวิลเลอรอยเน้นย้ำว่า อัตราเงินเฟ้อที่ "ระดับเกือบ 2%" ยังคงเป็นเป้าหมายที่ผู้กำหนดนโยบายทางการเงินของ ECB และที่อื่น ๆ ควรทำตามด้วย โดยเขามองว่า เศรษฐกิจของยูโรโซน "ยังห่างไกล" จากตัวเลขดังกล่าวมากนัก "ธนาคารกลางส่งสัญญาณชัดไปถึงเหล่าคนสำคัญในแวดวงเศรษฐกิจทุกคนว่า เราจะกดอัตราเงินเฟ้อลงสู่ระดับเป้าหมาย" นายวิลเลอรอยกล่าว พร้อมระบุว่านโยบายทางการเงินต้องใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี ถึงจะเกิดผลโดยสมบูรณ์ อนึ่ง สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซนปรับตัวขึ้นถึง 10% เมื่อเดือนที่ผ่านมา (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติฝรั่งเศส หั่นคาดการณ์ศก.ไตรมาส 3 ฤดูกาลอุตสาหกรรมซบเซา ธนาคารกลางฝรั่งเศสเปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจรายเดือนซึ่งมาจากการสำรวจผู้นำทางธุรกิจในวันนี้ โดยระบุว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสมีแนวโน้มเติบโต 0.25% ในไตรมาส 3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 0.3% โดยมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ซบเซา "ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่เผชิญกับวิกฤตพลังงานรวมถึงอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมทางธุรกิจโดยรวมยังคงฟื้นตัว แต่ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบมากกว่าภาคส่วนอื่น ๆ" ธนาคารกลางฝรั่งเศสระบุ ธนาคารกลางฝรั่งเศสระบุในรายงานว่า กิจกรรมทางธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสทรงตัวในเดือนก.ย.

ขณะที่ภาคบริการมีการขยายตัว สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติฝรั่งเศส (INSEE) ได้ทำการสำรวจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และคาดการณ์ว่าจีดีพีของฝรั่งเศสจะโต 0.2% ในไตรมาส 3 ก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะชะงักงันในไตรมาส 4 ทั้งนี้ เศรษฐกิจของฝรั่งเศสขยายตัว 0.5% ในไตรมาส 2 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบ วิตกรัสเซีย-ยูเครนตึงเครียด, จับตามลประกอบการ ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันจันทร์ (10 ต.ค.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังในการซื้อขายหุ้นก่อนการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ในสัปดาห์นี้ ขณะที่ความวิตกเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนถ่วงตลาดลงด้วย ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 390.12 จุด ลดลง 1.55 จุด หรือ -0.40% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,840.55 จุด ลดลง 26.39 จุด หรือ -0.45%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 12,272.94 จุด ลดลง 0.06 จุด หรือ -0.001% ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยความวิตกทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นในวันจันทร์ หลังจากรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศเป็นวงกว้างมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มสงครามยูเครน ซึ่งประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซียระบุว่า เป็นการแก้แค้นเหตุระเบิดบนสะพานไครเมีย ดัชนี STOXX 600 ร่วงลงมากกว่า 3% แล้วในช่วง 4 วันที่ผ่านมาจากความวิตกเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยข้อมูลเมื่อวันศุกร์บ่งชี้ว่า ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ได้ดับความหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 31.78 จุด ความตึงเครียดรัสเซีย-ยูเครนกดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลดลงในวันจันทร์ (10 ต.ค.) เป็นวันที่ 4 ติดต่อกัน โดยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นทั่วโลกท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอังกฤษที่พุ่งขึ้นถ่วงตลาดลงด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 6,959.31 จุด ลดลง 31.78 จุด หรือ -0.45% ตลาดปรับตัวลงต่อจากเมื่อวันศุกร์ ซึ่งถูกกดดันจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ซึ่งดับความหวังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลง 1% ตามราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากนักลงทุนวิตกว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการวันนี้ (10 ต.ค.) เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ (Sports Day) (อินโฟเควสท์)

จีน

จีนนอนหลับหุดทำร้ายอุตสาหกรรมชิปของจีน หลังถูกจำกัดการส่งออกชิปใหม่ กระทรวงพาณิชย์จีนระบุในแถลงการณ์วันนี้ (10 ต.ค.) ว่า จีนคัดค้านการออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯหยุดการกระทำดังกล่าวโดยทันที กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า การตัดสินใจออกมาตรการจำกัดการส่งออกชิปเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐฯ นั้นไม่เพียงทำร้ายบริษัทจีน แต่ยังเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ต่อผู้ส่งออกสหรัฐฯเองด้วย (อินโฟเควสท์)

หุ้นบริษัทผลิตชิปจีนร่วงยกแผง เหตุสหรัฐฯสั่งจำกัดการส่งออกชิปใหม่ หุ้นบริษัทชิปเซมิคอนดักเตอร์ของจีนปรับตัวลดลงแบบถ้วนหน้าในวันนี้ (10 ต.ค.) โดยถูกกดดันจากกรณีที่สหรัฐฯออกมาตรการจำกัดอุตสาหกรรมการผลิตชิปจีนรอบล่าสุด เพื่อชะลอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทหารของจีน ทั้งนี้ คณะบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ ได้เผยแพร่มาตรการควบคุมการส่งออกครั้งใหญ่ในวันศุกร์ที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงมาตรการตัดเงินออกจากชิปเซมิคอนดักเตอร์สำคัญที่ผลิตด้วยอุปกรณ์ของสหรัฐฯ ในทุกพื้นที่ของโลก ดัชนีกลุ่มบริษัทชิปเซมิคอนดักเตอร์ของจีนปรับตัวลดลงประมาณ 5% ขณะที่ ตลาดสตาร์ (STAR Market) ซึ่งเป็นกระดานหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของเซี่ยงไฮ้ ปรับตัวลดลงเกือบ 2% ในการซื้อขายเข้าวันนี้ ส่วนหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอร์อิง อินเทอร์เนชันแนล คอร์ป (SMIC) ปรับตัวลดลงเกือบ 5%, หุ้นอวรา เทคโนโลยี กู๊ป โค้ดิ่งลง 10% แต่ชืดจำกัดของวัน และหุ้นหัววง เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด ร่วงประมาณ 9% ณ เวลา 08.54 น.ตามเวลาไทย (อินโฟเควสท์)

จีนไฟเขียวเปิดกองทุนเพื่อการลงทุนในกลุ่มผู้ผลิตชิปเกาหลี เจ้าหน้าที่จากบริษัทหัวไท่ โฟนับริดจ์ แมนูเจเมนต์ โคเปิดเผยว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้อนุมัติการเปิดกองทุน เพื่อการลงทุนในกลุ่มผู้ผลิตชิปจีนและเกาหลีใต้แล้วหน้าเป็นครั้งแรก ท่ามกลางสงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ การอนุมัติของ CSRC เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างสหรัฐฯและจีน ซึ่งเป็นสองประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยคณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐฯ เพิ่งเผยแพร่มาตรการจำกัดการส่งออกครั้งใหญ่ในวันศุกร์ที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อขัดขวางอุตสาหกรรมชิปของจีน ขณะที่ บริษัทหัวไท่ได้ยื่นขออนุมัติกองทุนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. กองทุนรวม (ETF) ดังกล่าวจะลงทุนในบริษัทชิปเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของเกาหลี ซึ่งรวมถึงบริษัทซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และเอสเค ไอนิกซ์ อิงค์ ตลอดจนบริษัทผลิตชิปรายใหญ่ของจีน เช่น บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟกเจอร์อิง อินเทอร์เนชันแนล คอร์ป และมอเนก เทคโนโลยี โค คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์จีนและเกาหลีจะได้รับกาบูรณาการ

อย่างใกล้ชิด" บริษัทหัวโทะระบุในเอกสารที่เตรียมไว้สำหรับ ETF ดังกล่าว แต่ยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการเปิดตัว (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เชียงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 50.24 จุด กังวลสถานการณ์โควิดจีน ดัชนีเชียงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจีน รวมทั้งรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐอเมริกาออกมาตรการจำกัดอุตสาหกรรมการผลิตชิปจีนรอบล่าสุด เพื่อชะลอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทหารของจีน ทั้งนี้ ดัชนีเชียงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 2,974.15 จุด ลดลง 50.24 จุด หรือ -1.66% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดร่วง 523.39 จุด วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดร่วงลงในวันนี้ เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาด ดัชนีฮั่งเส็งปิดตลาดที่ระดับ 17,216.66 จุด ลดลง 523.39 จุด หรือ -2.95% (อินโฟเคสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

แบงก์ชาติอินเดียจ่อแทรกแซงตลาด FX วันนี้ เล็งขายดอลลาร์เพื่อสกัดรูปีร่วง ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) มีแนวโน้มที่จะแทรกแซงตลาดปริวรรตเงินตราด้วยการขายสกุลเงินดอลลาร์ผ่านทางธนาคารของรัฐบาลในวันนี้ หลังจากค่าเงินรูปีร่วงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ภายหลังจากสหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่สูงกว่าคาด ซึ่งทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ค่าเงินรูปีร่วงลงแตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 82.6825 ดอลลาร์ ก่อนจะตีตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 82.38 ดอลลาร์ โดยค่าเงินรูปีในวันนี้อยู่ในระดับต่ำกว่าวานนี้ซึ่งอยู่ที่ 32.32 ดอลลาร์ (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ร่วง 200 จุด หลุดแนว 58,000 ท่ามกลางซื้อขายผันผวน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปรับตัวลง 200 จุด หลุดระดับ 58,000 จุดในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 57,991.11 ลบ 200.18 จุด หรือ 0.34% หุ้นกลุ่มพลังงานร่วงลงนำตลาดในวันนี้ (อินโฟเคสท์)

ไทย

ดัชนีเชื่อมั่นท่องเที่ยว H2/65 ทயอยฟื้นต่อเนื่อง คงเป้าหมายสิ้นปีแตะ 12 ล้านคน สภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3/65 เท่ากับ 65 สะท้อนสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นกว่าไตรมาสที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติมาก ผลจากการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ และเริ่มมีการใช้ Booster Shot ด้านการตลาด

สำหรับไตรมาส 4/65 ผู้ประกอบการคาดว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจะดีขึ้นอีก โดยมีดัชนีเพิ่มขึ้นเป็น 70 และเชื่อมั่นว่าในปีนี้จะมียานยนต์นักท่องเที่ยวต่างชาติ 12 ล้านคน ก่อนขยับสู่ 30-40 ล้านคนปีหน้า สำหรับปัจจัยที่ผู้ประกอบการกังวลในไตรมาสนี้ คือ สภาพการเงินและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและค่าแรง รายได้ในภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไตรมาสที่เพิ่มขึ้นมากกว่าไตรมาสที่ผ่านมา โดยมีรายได้กลับมาประมาณ 40% ของช่วงก่อนเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 สถานประกอบการเปิดบริการ 87% ธุรกิจที่หักแรมส่วนใหญ่ (78%) มีรายได้อยู่ในช่วง 30-50% ของรายได้ก่อนมีการระบาดของโรคโควิด-19 และ 27% ระบุว่าขาดแรงงาน (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 9.09 จุด วันหนักเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย-เกาเดิตเงินเพื่อสหรัฐสัปดาห์นี้ SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,570.57 ลดลง 9.09 จุด (-0.58 %) มูลค่าการซื้อขาย 53,323.57 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์ลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐดีกว่าคาด เกิดความกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนรอดูทิศทางคาดการณ์เงินเฟ้อในมุมมองผู้บริโภค และตัวเลข CPI สหรัฐที่จะออกมาสัปดาห์นี้ ฟุ่งนี้คาดดัชนีมีโอกาสค่อยๆ ฟื้นหลังปรับฐาน พร้อมให้แนวรับ 1,563 และ 1,550 จุด แนวต้าน 1,580 และ 1,595 จุด ตลาดหลักทรัพย์ ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,570.57 ลดลง 9.09 จุด (-0.58 %) มูลค่าการซื้อขาย 53,323.57 ล้านบาท (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 37.93 ดอลลาร์ยังกดดันบาทอ่อนค่าต่อเนื่อง ฟุ่งนี้ลุ้นแตะ 38 อีกรอบ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ระดับ 37.93 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าต่อจากช่วงเช้าที่เปิดตลาดที่ระดับ 37.65 บาท/ดอลลาร์ เย็นนี้เงินบาทปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องตามทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นในภูมิภาค โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 37.66-37.95 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังแข็งค่าเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินหลัก ซึ่งวันนี้ตลาดย่อยข่าวตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนก.ย.ที่ออกมาดีกว่าคาด ประกอบกับมีข่าวว่าจีนเริ่มกลับมาล็อกดาวน์ในบางเมืองอีกครั้ง หลังจากยอดผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มถึง 3 เท่าในช่วงวันหยุดยาว สำหรับคืนนี้ สหรัฐฯ ยังไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ โดยตลาดรอดูตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.ย.ที่จะประกาศในคืนวันพฤหัสบดี นักบริหารเงิน คาดว่า ฟุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 37.80 - 38.10 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 52,446 ล้านบาท สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 52,446 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ | ปัจจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 10,443 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 3,876 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,182 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.62% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.03% ภาพรวมของตลาดในวันนี้ Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 bps. สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 2,182 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,182 ล้านบาทและไม่มีตรา

สารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน ก.ย. เพิ่มขึ้น 263,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 250,000 ตำแหน่ง ขณะที่ FedWatch Tool ของ CME Group บ่งชี้ว่า นักลงทุนให้น้ำหนัก 92% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% สู่ระดับ 3.75-4.00% ในการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 1-2 พ.ย. (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- อัตราว่างงานเดือนส.ค. อังกฤษ
- ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมเดือนก.ย. จากสหพันธ์ธุรกิจอิสระแห่งชาติสหรัฐฯ (NFIB)

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

| | | | | | As of 11-Oct-22 | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--------|----------|----------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-------|
| Monday | | | | | 10 | | Thai Stock Market | | 10-Oct-22 | Chg | %Chg. |
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | | | | | | |
| CH | Caixin China PMI Composite | Sep | 48.50 | -- | 53.00 | SET | 1,570.57 | -9.09 | -0.58% | | |
| | Caixin China PMI Services | Sep | 49.30 | 54.40 | 55.00 | SET50 | 940.62 | -5.89 | -0.62% | | |
| | Aggregate Financing CNY | Sep | -- | 2750.0b | 2430.0b | SET100 | 2,118.78 | -17.28 | -0.81% | | |
| | New Yuan Loans CNY | Sep | -- | 1800.0b | 1250.0b | MAI | 636.05 | -5.79 | -0.90% | | |
| | Money Supply M0 YoY | Sep | -- | 14.0% | 14.3% | Institution Net Position | 1,182.34 | | | | |
| | Money Supply M1 YoY | Sep | -- | 6.4% | 6.1% | Proprietary Net Position | -493.86 | | | | |
| | Money Supply M2 YoY | Sep | -- | 12.1% | 12.2% | Foreign Net Position | -3,487.78 | | | | |
| EC | Sentix Investor Confidence | Oct | -38.30 | -34.70 | -31.80 | Individual Net Position | 2,799.29 | | | | |
| | | | | | | Total Trading Value | 53,323.57 | | | | |
| Tuesday | | | | | 11 | | Major Indices | | 10-Oct-22 | Chg | %Chg. |
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | | | | | | |
| JN | BoP Current Account Balance | Aug | ¥58.9b | ¥56.7b | ¥229.0b | Dow Jones | 29,202.88 | -93.91 | -0.32% | | |
| | BoP Current Account Adjusted | Aug | ¥530.5b | ¥550.0b | ¥629.0b | S&P 500 | 3,612.39 | -27.27 | -0.75% | | |
| | Trade Balance BoP Basis | Aug | ¥2490.6b | ¥2428.3b | ¥1212.2b | Nasdaq | 10,542.10 | -110.30 | -1.04% | | |
| US | NFIB Small Business Optimism | Sep | -- | 9130.00% | 9180.00% | STOXX Europe 50 | 3,356.88 | -18.58 | -0.55% | | |
| | Monthly Budget Statement | Sep | -- | -\$25.0b | -\$64.9b | FTSE 100 | 6,959.31 | -31.78 | -0.45% | | |
| | | | | | | DAX | 12,272.94 | -0.06 | -0.00% | | |
| | | | | | | Nikkei 225 | 27,116.11 | +0.00 | +0.00% | | |
| Wednesday | | | | | 12 | | Crude Commodities | | 10-Oct-22 | Chg | %Chg. |
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | | | | | | |
| JN | Core Machine Orders MoM | Aug | -- | -2.9% | 5.3% | WTI (\$/bl) | 91.13 | -1.51 | -1.63% | | |
| | Core Machine Orders YoY | Aug | -- | 9.7% | 12.8% | Dubai (\$/bl) | 94.42 | -1.38 | -1.44% | | |
| TH | Consumer Confidence Economic | Sep | -- | -- | 3780.00% | Brent (\$/bl) | 96.19 | -1.73 | -1.77% | | |
| | Foreign Reserves | 1-Oct | -- | ¥199.4b | | NYMEX (\$/bl) | 91.13 | -1.51 | -1.63% | | |
| EC | Industrial Production SA MoM | Aug | -- | 0.6% | -2.3% | COMEX Gold | 1,667.30 | -33.20 | -1.95% | | |
| | Industrial Production WDA YoY | Aug | -- | 1.2% | -2.4% | Batic Dry Index | 1,944.00 | -17.00 | -0.87% | | |
| US | MBA Mortgage Applications | 1-Oct | -- | -- | -14.2% | | | | | | |
| | PPI Ex Food and Energy YoY | Sep | -- | 7.3% | 7.3% | | | | | | |
| | PPI Final Demand MoM | Sep | -- | 0.2% | -0.1% | | | | | | |
| | PPI Ex Food and Energy MoM | Sep | -- | 0.3% | 0.4% | | | | | | |
| | PPI Final Demand YoY | Sep | -- | 8.4% | 8.7% | | | | | | |
| Thursday | | | | | 13 | | Exchange Rate | | 10-Oct-22 | 7-Oct-22 | %Chg. |
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | | | | | | |
| US | FOMC Meeting Minutes | 1-Sep | -- | -- | -- | USD/THB | 37.91 | 37.40 | +1.38% | | |
| JN | PPI YoY | Sep | -- | 8.90% | 9.00% | EUR/USD | 0.9702 | 0.9744 | -0.43% | | |
| | PPI MoM | Sep | -- | 0.30% | 0.20% | USD/JNY | 145.72 | 145.25 | +0.32% | | |
| | Bank Lending Incl Trusts YoY | Sep | -- | -- | 1.90% | GBP/USD | 1.1055 | 1.1086 | -0.28% | | |
| US | CPI MoM | Sep | -- | 0.20% | 0.10% | USD/CHY | 7.1554 | 7.1160 | +0.55% | | |
| | CPI Ex Food and Energy MoM | Sep | -- | 0.40% | 0.60% | USD/KRW | 1,412.80 | 1,412.80 | +0.00% | | |
| | CPI YoY | Sep | -- | 8.10% | 8.30% | Dollar Index | 113.144 | 112.795 | +0.31% | | |
| | CPI Ex Food and Energy YoY | Sep | -- | 6.50% | 6.30% | | | | | | |
| | Initial Jobless Claims | 1-Oct | -- | 225k | 219k | | | | | | |
| | Real Avg Hourly Earning YoY | Sep | -- | -- | -2.80% | | | | | | |
| | Continuing Claims | 1-Oct | -- | 1365k | 1361k | | | | | | |
| Friday | | | | | 14 | | Thai Bond Market | | 10-Oct-22 | 7-Oct-22 | %Chg. |
| | Release | Actual | Cons. | Prior | | | | | | | |
| JN | Money Stock M2 YoY | Sep | -- | 3.40% | 3.40% | Total Return Index | 290.07 | 290.53 | -0.16% | | |
| | Money Stock M3 YoY | Sep | -- | 3.00% | 3.00% | Outright/ Cash Trading | 52,445.82 | 26,042.93 | +101.38% | | |
| | Japan Buying Foreign Bonds | 1-Oct | -- | -- | ¥886.3b | | | | | | |
| | Foreign Buying Japan Bonds | 1-Oct | -- | -- | ¥1565.6b | | | | | | |
| CH | PPI YoY | Sep | -- | 1.00% | 2.30% | | | | | | |
| | CPI YoY | Sep | -- | 2.90% | 2.50% | | | | | | |
| | Trade Balance | Sep | -- | \$80.30b | \$79.39b | | | | | | |
| | Exports YoY | Sep | -- | 4.00% | 7.10% | | | | | | |
| | Imports YoY | Sep | -- | 0.20% | 0.30% | | | | | | |
| | Trade Balance CNY | Sep | -- | 564.30b | 535.91b | | | | | | |
| | Exports YoY CNY | Sep | -- | 11.3% | 11.8% | | | | | | |
| | Imports YoY CNY | Sep | -- | 11.4% | 4.6% | | | | | | |
| US | Retail Sales Advance MoM | Sep | -- | 0.2% | 0.3% | | | | | | |
| | Retail Sales Ex Auto MoM | Sep | -- | -0.1% | -0.3% | | | | | | |
| | Retail Sales Ex Auto and Gas | Sep | -- | 0.2% | 0.3% | | | | | | |
| | Import Price Index MoM | Sep | -- | -1.1% | -1.0% | | | | | | |
| | Import Price Index YoY | Sep | -- | 6.2% | 7.8% | | | | | | |
| | Business Inventories | Aug | -- | 0.9% | 0.6% | | | | | | |
| | U. of Mich. Sentiment | Oct P | -- | 59.00 | 58.60 | | | | | | |